



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

ที่ ตง ๑๐๓๒/๑๗๖

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รอบ ๑๒ เดือน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

๑. เรื่องเดิม

ด้วยการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดคู่มือแนว
ปฏิบัติปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของหน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ จึงได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ
๑๒ เดือน ตามลิงก์ย่อ <http://forms.gle/๒JvsGhipLUG๔MBmD๗> ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

๓. ข้อพิจารณา

งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ ได้ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของ
กระทรวงสาธารณสุข ในรอบ ๑๒ เดือน ตามลิงก์ย่อ <http://forms.gle/๒JvsGhipLUG๔MBmD๗> แล้วเมื่อ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดในแบบรายงานฯที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป


(จำเอกธวัชชัย เพทาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับทราบ/อนุญาต


(นายสรสรเสริญ เล็งขวา)
สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ